

เกาะเต่า...ไม่เก่าเลย



เกาะเต่า ไม่เก่าเลย

นับว่าเป็นจุดหมายสุดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาไทยเมื่อไหร่ก็ต้องแวะมาที่เกาะเต่าให้ได้สักครั้ง เพื่อมาเยือนความงามจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และสัมผัสบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหน เราอาจจะได้ยินสื่อต่างๆ พูดถึงเกาะเต่าอยู่บ่อยครั้งเมื่อหลายปีก่อน แต่อย่างที่รู้กันว่าระยะหลังนี้เกาะเต่ากลับซบเซาลงไป แต่ทำไมไม่ได้นะ ความงามและความน่าสนใจของเกาะเต่าไม่ได้ลดลงเลย ไม่ว่าใครจะเบื่อเกาะเต่าแล้ว แต่เรายืนยันจะขอแนะนำ! มาออกเดินทางไปเยี่ยมทะเลใต้ด้วยกันสักหน่อยมั๊ย?

เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆ มีเนื้อที่เพียง 21 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอ่าวไทย เป็นอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความที่เกาะเต่าอยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก จึงมีความสงบ และธรรมชาติที่สวยงาม ก่อนหน้าการท่องเที่ยวจะเจริญขึ้นจะมีเต่ามาวางไข่ที่หาดเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเกาะเต่านั่นเอง

แม้ปัจจุบันเกาะเต่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่เราขอเล่าเป็นเกร็ดความรู้อีกหน่อยว่า สมัยก่อน เกาะเต่ายังคงเป็นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย! แต่ก็เพียงระยะไม่นาน เพราะนักโทษส่วนใหญ่เป็นนักโทษทางการเมือง จากเหตุการณ์กบฏบวรเดช และเมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับความไม่สะดวกหลากหลายอย่างที่คุมขังที่เกาะเต่าจึงถูกปิดไปอย่างสิ้นเชิง ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยละ เกาะเต่ากลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวไปแล้ว แม้เป็นเพียงเกาะเล็กๆ แต่มีชายหาด และอ่าวหลายแห่งให้เยี่ยมชม เป็นแหล่งดำน้ำที่สำคัญ และถ้าคุณโชคดี (หรือร้าย?) ก็อาจจะได้เห็นฝูงฉลามด้วยนะ

เดินทางไปเกาะเต่า

การเดินทางไปเกาะเต่า ต้องพบกับการเดินทางหลายต่อทีเดียว เป็นธรรมดาของการเดินทางเข้าเกาะเนาะ ซึ่งก็มีอยู่ 3 เส้นทางด้วยกัน

1. กรุงเทพฯ - เกาะเต่า

ซื้อแพคเกจ รถ+เรือ จากบริษัททำเรือเร็วลมพระยา > ขึ้นรถที่ถนนข้าวสาร

2. กรุงเทพฯ - ชุมพร - เกาะเต่า

กรุงเทพฯ - ชุมพร : รถไฟ(หัวลำโพง), รถทัวร์(สายใต้)

ชุมพร – เกาะเต่า :

เรือเร็วลมพระยา > ขึ้นที่ท่าเรือลมพระยา > สอบถาม โทร. 0 2629 2569-70 / www.lomprayah.com

เรือด่วนเอกวิญญู > ขึ้นที่ท่าเรือเอกวิญญู(เชิงสะพานท่ายาง) > สอบถาม โทร. 0 7650 1821

3. กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี – เกาะเต่า

กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี : รถไฟ(หัวลำโพง), รถทัวร์(สายใต้)

สุราษฎร์ธานี – เกาะเต่า :

เรือเร็วลมพระยา > ขึ้นรถที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี > ขึ้นเรือที่ท่าเรือ อ.ดอนสัก

เรือนอน > มีหลายบริษัทให้บริการ > ขึ้นที่ท่าเรือเทศบาล > เรือออกช่วง 5 ทุ่ม

การเดินทางไปเกาะเต่าทั้งยาวนานและน่าจะเหนื่อยเอาการเลยทีเดียว แต่ว่าเมื่อได้สัมผัสความงามที่นั่นแล้ว จะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยละ ไปทั้งทีไปนอนมองฟ้ามองทะเลให้อิ่มแบบนี้...

Dusit Buncha Resort Koh Tao

จองเลย > bit.ly/TraveliGoxDusitBuncha

The Tarna Align Resort

จองเลย > bit.ly/TraveliGoxTheTarnaAlign

Koh Tao Bamboo Huts

จองเลย > bit.ly/TraveliGoxKohTaoBamboo

เดินทางไปกับเรา พบโรงแรมบรรยากาศดี ๆ ที่เกาะเต่าอีกมากมายรอคุณอยู่ที่ TraveliGo.com พร้อมกับดีลสุดพิเศษ ยุติธรรมยิ่งกว่าที่ไหน ลดสูงสุดถึง 60% คลิก bit.ly/TraveligoBooking